

VietinBank giành cú đúp giải thưởng về Báo cáo thường niên

10:23 19/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CK: CTG) được vinh danh tại 2 giải thưởng “nhóm 10 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành tài chính” và “Tiến bộ vượt trội dành cho báo cáo thường niên” tại cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm (VLCA) 2024.

Sự kiện được tổ chức kết hợp với hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2024 cùng với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); đại diện gần 300 doanh nghiệp niêm yết (DNNY), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường.

Trong nhiều năm qua, báo cáo thường niên của VietinBank ngày càng được nâng cao cả về hình thức và chất lượng; nội dung báo cáo được xây dựng và chọn lọc, thể hiện một cách khoa học, nhất quán; mang đến bức tranh toàn cảnh và các thông điệp của VietinBank tới đối tác, khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Năm 2024, VietinBank tiếp tục được vinh danh tại hạng mục “nhóm 10 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành tài chính”.

Đặc biệt, trong lần này, VietinBank lần đầu tiên được xưng tên thêm ở hạng mục giải “Tiến bộ vượt trội dành cho báo cáo thường niên”. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc minh bạch thông tin, cải tiến, đổi mới nội dung báo cáo thường niên để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.



Bà Phạm Thị Thanh Hoài, thành viên HĐQT VietinBank nhận 2 giải thưởng “nhóm 10 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành tài chính” và “tiến bộ vượt trội dành cho báo cáo thường niên”.



Trên cơ sở tham khảo các thông lệ trên thế giới, báo cáo thường niên năm 2023 của VietinBank tiếp tục được tăng cường nội dung, gia tăng hàm lượng thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hành ESG để đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, toàn diện của ấn phẩm.

Không chỉ tuân thủ các quy định trong nước về việc công bố thông tin và xây dựng báo cáo thường niên, VietinBank còn ưu tiên triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn GRI (Global Reporting Initiative) của Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu về phát triển bền vững và thể điểm quản trị công ty ASEAN, gắn liền với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Đây đều là những tiêu chuẩn tiên tiến đã được quốc tế công nhận là tập quán tốt nhất về báo cáo phát triển bền vững.

Báo cáo thường niên năm 2023 của VietinBank với chủ đề “Định hình kỷ nguyên số” gửi gắm thông điệp về hành trình chuyển đổi số đang được ngân hàng triển khai quyết liệt và toàn diện.

VietinBank xác định chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu và gắn liền với quá trình chuyển đổi về tư duy, văn hóa, mô hình kinh doanh, phương thức làm việc, vận hành...

Trên nền tảng đã được xây dựng và hành trình chuyển đổi số toàn diện, VietinBank tự tin sẽ tạo ra sự bứt phá nhằm hiện thực hóa khát vọng trở thành một trong những ngân hàng đa năng, hiện đại hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới.

Xác định báo cáo thường niên chính là cầu nối, là công cụ gắn kết ngân hàng với các bên liên quan và là một kênh truyền thông hữu hiệu với khách hàng, trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các sáng kiến để liên tục nâng cao chất lượng Báo cáo thường niên, khẳng định sự nhất quán trong các hoạt động quản trị tại VietinBank, bắt kịp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về phát triển bền vững.

Những giải thưởng trên chính là sự ghi nhận của các cơ quan quản lý đối với nỗ lực bền bỉ của VietinBank trong việc hướng tới các chuẩn mực quản trị tiên tiến, minh bạch thông tin và phát triển bền vững, kiến tạo giá trị bền vững và lâu dài cho đối tác, khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vietinbank-gianh-cu-dup-giai-thuong-ve-bao-cao-thuong-nien>